



Các phúc lợi cho một

Đời Sống Tràn Đầy Sức Khỏe

Ghi danh từ ngày 6 – 24

Tháng Năm

# Những Quyền Lợi Sau Này cho năm 2024–2025

**Chào mừng bạn đến với Ghi Danh Mờ 2024–2025 của bạn!**

Williams-Sonoma, Inc. cung cấp các quyền lợi để giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh.

Ghi danh mở là từ ngày **6 – 24 Tháng Năm**. Đây là cơ hội để bạn xem xét và đăng ký các quyền lợi phù hợp với nhu cầu của bạn và gia đình bạn. Bạn sẽ thấy có một vài thay đổi và cải tiến, được liệt kê ở mặt sau của tờ thông tin này. Các quyền lợi của bạn sẽ có hiệu lực từ **ngày 1 Tháng Bảy, 2024**.

Tương tự như chi phí hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng mà chúng ta đã trải qua trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tiếp tục tăng. Để tiếp tục cung cấp cho bạn những quyền lợi có chất lượng, chúng tôi cần chia sẻ một số khoản chi phí gia tăng đối với bạn. **WSI sẽ tiếp tục hấp thụ phần lớn các khoản gia tăng để giúp duy trì chi phí liên kết ở mức hợp lý.** Để xem chi phí bảo hiểm của bạn, vui lòng xem trang 34 và 35 trong Hướng Dẫn Quyền Lợi.

**Đăng ký hoặc Thực Hiện Thay Đổi tại [MyWSIBenefits.com](https://www.MyWSIBenefits.com)**

Bạn cũng có thể đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi trên ứng dụng Life@Work hoặc gọi cho Trung Tâm Tài Nguyên Phúc Lợi WSI theo số 800.413.1444, tùy chọn 1.

## Thông Tin Cần Biết

- Các Khoản Khấu Trừ HSA Có Mức Khấu Trừ Cao của CIGNA.** Do các quy tắc của IRS, các khoản khấu trừ trong HSA có mức khấu trừ cao của Cigna sẽ thay đổi thành \$1,600 mỗi cá nhân \$3,200 mỗi gia đình đối với phạm vi bảo hiểm trong mạng lưới.
- Bạn đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện về sức khỏe.** Quản lý bệnh tiểu đường và kiểm soát huyết áp của bạn bằng:
  - Omada** dành cho những người tham gia chương trình y tế Cigna
  - Chương trình quản lý bệnh toàn diện** dành cho người tham gia Kaiser Permanente HMO
- HealthEquity sẽ quản lý Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (HSA).** Như đã thông báo trước đó, HealthEquity hiện sẽ quản lý HSA (có sẵn nếu bạn tham gia HSA có mức Khấu Trừ Cao). Xem dòng thời gian bên dưới để biết những ngày quan trọng. Bạn có thể đóng góp tới **\$4,150** một năm cho bảo hiểm cá nhân (tăng \$300) hoặc **\$8,300** cho bất kỳ mức bảo hiểm gia đình nào (tăng \$550). Các khoản đóng góp HSA của WSI được tính vào mức tối đa hàng năm này. WSI sẽ tiếp tục tài trợ cho HSA với số tiền như cũ: **\$500** cho bảo hiểm cá nhân hoặc **\$1,000** cho bảo hiểm gia đình.
- HealthEquity sẽ quản lý Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt (FSAs).** Xem dòng thời gian bên dưới để biết những ngày quan trọng. Bạn có thể đóng góp tối đa **\$3,200** cho FSA Chăm Sóc Sức Khỏe hoặc FSA Mục Đích Hạn Chế và bạn có thể chuyển tối đa \$610 sang năm kế hoạch tiếp theo. Giới hạn FSA Chăm Sóc Người Phụ Thuộc không thay đổi ở mức \$5,000 (hoặc \$2,500 nếu bạn và vợ/chồng của bạn khai thuế riêng).
- Bảo Vệ Danh Tính & Gian Lận sẽ được cung cấp thông qua Aura (hợp tác với MetLife).** Bạn sẽ có thể nhận được sự bảo vệ nâng cao với chi phí thấp hơn. Nếu bạn hiện đã đăng ký Bảo Vệ Danh Tính Allstate, phạm vi bảo hiểm của bạn sẽ được chuyển sang Aura trong năm 2024-2025 trừ khi bạn thực hiện thay đổi. Nếu bạn cũng đăng ký MetLife Legal, tài khoản của bạn sẽ được kết nối để mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch.

## Hãy Xem Đồng Hồ!

Hãy dành thời gian để xem lại các lựa chọn của bạn và đăng ký hoặc thực hiện các thay đổi trước ngày **24 Tháng Năm**. Ghi danh mở là cơ hội duy nhất để bạn thực hiện các thay đổi, trừ khi bạn trải qua một sự kiện đủ điều kiện về đời sống trong năm.

## MUỐN ĐÓNG GÓP CHO FSA HOẶC HSA?

Bạn sẽ cần chọn khoản đóng góp trước thuế của mình cho năm kế hoạch sắp tới — khoản đóng góp này sẽ không được chuyển sang. Bạn có thể thay đổi khoản đóng góp HSA của mình bất kỳ lúc nào trong năm.

## ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI KHÔNG ĐĂNG KÝ?

Nếu bạn không đăng ký, hầu hết các quyền lợi hiện tại của bạn (ngoại trừ các lựa chọn FSA và HSA) sẽ được chuyển sang năm 2024–2025. Điều này bao gồm y tế, nha khoa, nhãn khoa, nhân thọ bổ sung, các phúc lợi tự nguyện và bảo hiểm khuyết tật.

## Hãy Cảnh Thận-Chú Ý Đầy Đủ Đến Những Ngày Này

HSA và FSA (Chăm Sóc Sức Khỏe, Mục Đích Có Giới Hạn và Chăm Sóc Người Phụ Thuộc) sẽ chuyển từ BenefitWallet sang HealthEquity. Bạn không cần thực hiện hành động nào để hoàn tất việc chuyển giao này sang HealthEquity.

### HSA

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [www2.healthequity.com/benefitwallet3/members](http://www2.healthequity.com/benefitwallet3/members). Nếu bạn có thắc mắc trong quá trình chuyển đổi, hãy gọi số 877.750.0934.

### THÁNG TƯ 15

Bộ tài liệu chào mừng và thẻ ghi nợ của HealthEquity đã được gửi qua đường bưu điện.

### NGÀY 2 THÁNG NĂM

Ngày cuối cùng để sử dụng thẻ ghi nợ BenefitWallet HSA của bạn.

### NGÀY 10 THÁNG NĂM

Số tiền chuyển của bạn có sẵn tại HealthEquity.

### FSAs

Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho HealthEquity theo số 866.346.5800.

### NGÀY 14 THÁNG SÁU

Thẻ ghi nợ HealthEquity FSA được gửi qua đường bưu điện

### NGÀY 30 THÁNG SÁU

Ngày cuối cùng để sử dụng thẻ ghi nợ BenefitWallet FSA của bạn.

### NGÀY 1 THÁNG BẢY

Ngày đầu tiên bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ HealthEquity FSA của mình.

### NGÀY 15 THÁNG MƯỜI MỘT

Số dư chuyển tiếp/mang sang từ năm 2023-2024 có sẵn để sử dụng.

Tài liệu này dành cho tất cả các cộng đồng thường trực toàn thời gian được lên lịch hoặc làm việc bình thường từ 30 giờ trở lên mỗi tuần. Tài liệu này loại trừ các nhóm sau: Hawaii, Puerto Rico và các cộng đồng Quốc Tế.

Tài liệu này được thiết kế như một tài liệu tham khảo để giúp các cộng đồng đủ điều kiện đăng ký nhận trợ cấp và trả lời nhiều câu hỏi về trợ cấp. Các văn bản pháp lý và hợp đồng bảo hiểm điều chỉnh các kế hoạch này sẽ xác định quyền lợi của bạn trong trường hợp có bất kỳ thiếu sót hoặc sai lệch nào. Việc bạn tham gia vào các kế hoạch này không phải là hợp đồng lao động và không đảm bảo việc làm trong tương lai của bạn.

Tháng Tư 2024